

Tàu Trung Quốc tiếp tế khiêu khích quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Tác Giả: Tráng Nghĩa

Chúa Nhật, 07 Tháng 10 Năm 2012 14:51

Bác Kinh cháy u dáa vào lách sá đá đái hái chá quyán trên các vùng bián bao quanh Trung Quốc.



Các tàu ngư chính và hải giám Trung Quốc hiện diện gần vùng quần đảo Điếu Ngư /Senkaku, bián Hoa Đông, ngày 18/09/2012
REUTERS

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, lác láng tuán duyên nác này, chiáu hôm qua 06/10/2012, đã phát hián 8 chiác tàu tuán tra Trung Quốc láng váng tái vùng bián tiếp giáp khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên bián Hoa Đông.

Dù phía Nhật đã lên tiếng cáo buộc, tàu Trung Quốc vẫn liên tục ra vào vùng hải phận của quần đảo do Tokyo kiểm soát, nhưng Bộ Kinh đòi chấp quy.

Nguồn tin từ báo chủ huy khu vực của quan Tuân duyên Nhật đặt tại Okinawa cho biết, việc xảy ra lúc 15 giờ, giờ Nhật Bản. Trong đoàn tàu Trung Quốc, có 4 chiếc tàu ngư chính đã nhúng lưới vào vùng hải phận của Nhật Bản rồi kéo lưới ra.

Khi Tuân duyên Nhật ra tín hiệu cáo buộc là không được chấp xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, một chiếc tàu Trung Quốc trong số này trở lại vùng hải đang thực hiện nhiệm vụ chính đáng trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc.

Xin nhắc lại là khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý, nhưng đang bị của Trung Quốc lấn Đài Loan đòi chấp quy.

Nguồn tin về việc tàu Trung Quốc tiếp tục hoạt động tại vùng quần đảo đang tranh chấp đã được phía Trung Quốc xác nhận.

Theo tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times) vào hôm nay, quan quản lý ngư nghiệp Trung Quốc, hôm qua, cho biết là 5 chiếc tàu ngư chính vẫn còn tiếp tục nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ ngư dân tại vùng biển mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Việt Nam bày tỏ thái độ quan ngại

Số kiến tàu Trung Quốc và tàu tuần duyên Nhật Bản kiểm soát nhau tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư đã gây nên lo ngại về nguy cơ nổ ra sự cố.

Tại Diên đàn Hàng hải ASEAN tại thành phố Manila (Philippines) từ 03/10/2012, Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại về tình hình căng thẳng do tranh chấp chấp quy trên biển Hoa

Đông.

Theo hãng tin Kyodo, trong một tuyên bố được tái phiên khai mà các nhà diễn đàn vào hôm 03/10, Việt Nam – nước đang vươn vào tranh chấp tại vùng Biển Đông - đã đánh giá rằng, căng thẳng không quyên bùng lên giữa Nhật Bản và Trung Quốc và Hàn Quốc là « những diễn biến phức tạp ».

Trong khi bên tuyên bố chấp dứt p dứt « phía đông nam và đông bắc của khu vực », một diễn biến Việt Nam đã xác nhận sau đó là các khu vực được nói đến bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát ở biển Hoa Đông, những đảo Trung Quốc và Đài Loan đòi hỏi chấp quyên, và quần đảo Takeshima/Dokdo ở vùng biển Nhật Bản do Hàn Quốc quản lý, những đảo Tokyo tranh chấp, lập luận rằng đó là một phần lãnh thổ của mình.

Phát biểu trước diễn đàn, phía Việt Nam xác định : « Chúng tôi chia sẻ niềm tin rằng chúng ta cùng các bên liên quan phải hành động với sự kiềm chế và giữ quyên tranh chấp bên các biển pháp hòa bình trên cơ sở hoàn toàn tôn trọng luật pháp quốc tế, dứt dứt là Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc và Luật Biển ».

Đi diễn Việt Nam nói thêm : « Đi với Biển Đông cũng vậy ».

Theo các nguồn tin được Kyodo trích dẫn, Việt Nam còn yêu cầu các bên liên quan làm việc với nhau sao cho tranh chấp không leo thang thành xung đột, dứt dứt o một giữ quyên pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước 1982 của Liên Hiệp Quốc, « bao gồm các quyên liên quan đến vùng dứt quyên kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển ».

Theo Kyodo, Trung Quốc một một công nhận quy dứt dứt cho phép các quốc gia ven biển có một vùng dứt quyên kinh tế 200 hải lý, những khác biệt lập luận rằng, dứt dứt đó không có nghĩa là vượt qua các tuyên bố chấp quyên của các nước (trong đó có Trung Quốc).

Bắc Kinh chấp yêu dứt dứt vào lập sự dứt dứt đòi hỏi chấp quyên trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc.